



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๖๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๔๔-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖๗ ๓๑๔๔๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rid@parliament.go.th

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. แคนาดา

- แคนาดาอนุญาตให้พลเมืองระบุเพศกลางในหนังสือเดินทางได้

๒. เวเนซุเอลา

- พรรคพันธมิตรรัฐบาลเวเนซุเอลายึดอำนาจรัฐสภา

๑. แคนาดา : แคนาดาอนุญาตให้พลเมืองระบุเพศกลางในหนังสือเดินทางได้

พลเมืองแคนาดาที่ไม่ประสงค์จะระบุเพศของตนว่าเป็น “ชาย” หรือ “หญิง” สามารถเลือกใช้เครื่องหมาย X ในหนังสือเดินทางได้

ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชาวแคนาดาจะสามารถเลือกเครื่องหมาย X แทนคำว่าชายหรือหญิงในหนังสือเดินทาง เพื่อให้มีความหมายว่า “ไม่ระบุเพศ” โดยรัฐบาลเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยสะท้อนอัตลักษณ์ทางเพศได้ดียิ่งขึ้น

นายอาเหม็ด ฮุสเซน รัฐมนตรีกระทรวงคนเข้าเมือง ผู้ลี้ภัย และความเป็นพลเมือง ระบุว่า การอนุญาตให้ระบุเพศ X ในเอกสารที่รัฐบาลออกให้ ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่ความเท่าเทียมสำหรับพลเมืองแคนาดาทุกคน ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์ทางเพศหรือการแสดงออกแบบไหนก็ตาม

เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ รัฐบาลแคนาดาเพิ่งจะแก้ไขกฎหมายสิทธิมนุษยชนแคนาดา (Canadian Human Rights Act) โดยให้เพิ่ม “อัตลักษณ์ทางเพศ และการแสดงออก” ควบคู่ไปกับเชื้อชาติ ศาสนา อายุ เพศ และรสนิยมทางเพศ

ที่มา : <http://www.india.coms/agencies/canada-soon-to-allow-gender-neutral-passports2426216/>
(วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐)

๒. เวเนซุเอลา : พรรคพันธมิตรรัฐบาลเวเนซุเอลายึดอำนาจรัฐสภา

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ สภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติเวเนซุเอลา ประกาศยึดอำนาจนิติบัญญัติจากรัฐสภาที่ฝ่ายค้านครองเสียงข้างมาก ซึ่งช่วยให้ประธานาธิบดีเวเนซุเอลากุมอำนาจเบ็ดเสร็จยิ่งขึ้น ท่ามกลางเสียงประณามจากนานาชาติ โดยวิกฤตการเมืองในเวเนซุเอลายังคงลุกลามต่อเนื่อง ซึ่งประธานาธิบดีมาดуро ถูกกลุ่มฝ่ายค้านกล่าวหาว่าทำตัวเยี่ยงเผด็จการ

ล่าสุด สภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติ (NCA) ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ออกกฎหมายยึดอำนาจในการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำรงไว้ซึ่งสันติภาพ ความมั่นคง อธิปไตย ระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเงิน ทรัพย์สินของรัฐ และการปกป้องสิทธิของชาวเวเนซุเอลา

ฝ่ายค้านซึ่งครองเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาประกาศไม่ยอมรับการยึดอำนาจครั้งนี้ พร้อมระบุว่า การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นเพียงแผนของนายมาดуро ที่ต้องการกระชับอำนาจ และองค์กรแห่งนี้ถูกยกให้มีอำนาจสูงสุดเหนือทุกหน่วยงานของรัฐบาล โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ๕๔๕ คน ล้วนแต่เป็นผู้ที่ภักดีต่อ นายมาดуро ซึ่งมาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ที่เต็มไปด้วยเหตุประท้วงรุนแรง และข้อกล่าวหาฉ้อโกง นายเดลซี โรดริเกซ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งเป็นประธาน NCA กล่าวว่า จะไม่ปล่อยให้ฝ่ายค้านแย่งอำนาจอีกต่อไป สภาร่างรัฐธรรมนูญจะเข้ามาจัดระเบียบให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย

ภารกิจอย่างแรกๆ ของ NCA คือการสั่งปลดอัยการสูงสุด นางลุยซา ออร์เตกา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงสุดที่กล่าววิพากษ์วิจารณ์มาดуроอย่างเปิดเผย นางออร์เตกาได้โต้กลับด้วยการชูว่ามีหลักฐานยืนยันว่านายมาดуро และบุคคลใกล้ชิดมีส่วนพัวพันกับคดีจ่ายสินบนนานาชาติ ซึ่งเกี่ยวพันกับบริษัทก่อสร้าง Odebrecht ของบราซิล

ทั้งนี้ โคลอมเบียและหลายประเทศในละตินอเมริกาประณามนายมาดуро ว่าพยายามทำลายระบอบประชาธิปไตยในเวเนซุเอลา

สหรัฐฯ ซึ่งออกมาตรการคว่ำบาตรต่อนายมาดูโรโดยตรง กล่าวหาว่ารัฐบาลเวเนซุเอลากำลังยึดอำนาจ และตั้งใจตั้งคณะกรรมการเผด็จการที่อยู่เหนือกฎหมายขึ้นมาแทนที่รัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย

ที่มา : <http://www.straitstimes.com/world/americas/venezuela-government-allies-seize-legislative-powers> (วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐)

นางสาวเจติยา โกมลเปลิน
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๑๘ กันยายน ๒๕๖๐